

#	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน (ระดับกรม)	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อ มาตรการ/ เครื่องมือ/ ระบบ	วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (โดยสังเขป)	สถานะ	ข้อมูลอ้างอิง เช่น website, file แนบ	ข้อมูลเพิ่มเติม	เป็นโครงการ ของหน่วยงาน อื่น
1	กระทรวง อุตสาหกรรม	กรมโรงงาน อุตสาหกรรม	ช่องทาง / ระบบ รับ เรื่องร้องเรียนหรือ สร้างการมีส่วนร่วม	ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=corrupt		
2	กระทรวง อุตสาหกรรม	กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	เครื่องมืออื่น ๆ	AMS ระบบบริหาร จัดการเวลาปฏิบัติงาน	ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบกับเครื่องสแกน ลายนิ้วมือสำหรับบันทึกการลงเวลาเข้าและออก การปฏิบัติราชการราชการ แทนการลงลายมือชื่อ ในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ สามารถสืบค้นเกี่ยวกับเวลาการเข้าและออกปฏิบัติ ราชการย้อนหลังได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับ การลงเวลาปฏิบัติงานที่เไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://ams.dip.go.th/		
3	กระทรวง อุตสาหกรรม	กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	ช่องทาง / ระบบ รับ เรื่องร้องเรียนหรือ สร้างการมีส่วนร่วม	ระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียน	ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น โดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำ ให้ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงาน รายงานผล การดำเนินการ และจัดเก็บผลการจัดการข้อร้องเรียน ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันภายในระบบโดยกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับ เรื่อง ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนต้องอ่านและทำความเข้าใจ ตามข้อตกลงที่วางไว้ พร้อมทั้งต้องกรอกข้อมูลซึ่ง เป็น ข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หน่วยงาน (ให้ผู้ร้องเรียนเลือก) และรายละเอียด รวมทั้ง ช่องทางตอบกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อ ความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง เพื่อป้องกันมิให้มีการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.dip.go.th/th/suggest		
4	กระทรวง อุตสาหกรรม	กรม อุตสาหกรรม พื้นฐาน และการ เหมืองแร่	ระบบการเปิดเผย ข้อมูลเพื่อความ โปร่งใส	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ กรมอุตสาหกรรม พื้นฐาน และการเหมืองแร่	เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ใช้อยู่ปัจจุบัน	http://www.oic.go.th/INFOCENTER19/1930/	ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	

#	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน (ระดับกรม)	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อ มาตรการ/ เครื่องมือ/ ระบบ	วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (โดยสังเขป)	สถานะ	ข้อมูลอ้างอิง เช่น website, file แนบ	ข้อมูลเพิ่มเติม	เป็นโครงการของหน่วยงานอื่น
5	กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	การทำ e-Service ในกระบวนการงานระบบจัดสรรรายได้	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และการมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0	ใช้อยู่ปัจจุบัน	http://www.dpim.go.th/eservice-eservice/index	ลดการพบเจอกันระหว่างผู้ขออนุญาต เป็นการลดสินบน	
6	กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ช่องทาง / ระบบ รับเรื่องร้องเรียนหรือสร้างการมีส่วนร่วม	การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ฟ้องหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและบุคลากร	ใช้อยู่ปัจจุบัน	http://www.dpim.go.th/petition	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)	
7	กระทรวงอุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	การทำ e-Service ในกระบวนการงานอนุมัติอนุญาตด้านต่างๆ	- อำนวยความสะดวกผู้รับบริการ - ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - ลดช่องทางการติดต่อส่วนตัวที่อาจนำไปสู่ช่องทางการติดสินบน - เพิ่มความเท่าเทียมในการรับบริการ	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://epp-ent.ieat.go.th/epp/		
8	กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ช่องทาง / ระบบ รับเรื่องร้องเรียนหรือสร้างการมีส่วนร่วม	ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	ใช้อยู่ปัจจุบัน	http://www.oie.go.th/complaint/page2.html		
9	กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ช่องทาง / ระบบ รับเรื่องร้องเรียนหรือสร้างการมีส่วนร่วม	ระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม (I-Dee)	ประชาชน/เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และติดตามหรือยกเลิกเรื่องร้องเรียนได้ รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในติดตามการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการโรงงาน	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://i-dee.industry.go.th/		

#	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน (ระดับกรม)	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อ มาตรการ/ เครื่องมือ/ ระบบ	วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (โดยสังเขป)	สถานะ	ข้อมูลอ้างอิง เช่น website, file แนบ	ข้อมูลเพิ่มเติม	เป็นโครงการ ของหน่วยงาน อื่น
10	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม	ช่องทาง / ระบบ รับ เรื่องร้องเรียนหรือ สร้างการมีส่วนร่วม	ระบบสารสนเทศเพื่อ บริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (i-Industry)	1 บูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ ศูนย์กลางข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับการนำไป วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในภาพรวม เชิงลึกและเชิงพื้นที่ 3 ยกระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถ อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนและ ผู้ประกอบการ	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://i.industry.go.th		
11	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	ระบบชำระเงินกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม (Digital Payment)	เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและสามารถออก ใบเสร็จ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านช่องทางออนไลน์	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://epayment.industry.go.th/		
12	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	ระบบการเปิดเผย ข้อมูลเพื่อความ โปร่งใส	ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ ติดต่อราชการ	ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.tisi.go.th/website/service/doctor		
13	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	การทำ e-License ใน กระบวนการยื่นคำขอ ใบอนุญาต	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://itisi.go.th/e-license/	ลดการพบเจอกันระหว่างผู้ขอ อนุญาต เป็นการลดสินบน	
14	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	เครื่องมืออื่น ๆ	การทำ NSW ใน กระบวนการระบบ นำเข้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://nsw.tisi.go.th/TISINSW/trader_login.php	ลดการพบเจอกันระหว่างผู้ขอ อนุญาต เป็นการลดสินบน	
15	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	การทำ e-Surveillance ระบบตรวจติดตาม ออนไลน์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://appdb.tisi.go.th/bigdata/itisi-trader/public/login	ลดการพบเจอกันระหว่างผู้ขอ อนุญาต เป็นการลดสินบน	
16	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	ธุรกรรมออนไลน์ (E-Service)	การทำ e-Payment การจ่ายเงิน ผ่านอิเล็กทรอนิกส์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://appdb.tisi.go.th/tis_devs/p16_paymentcheck/check_payment.php	ลดการพบเจอกันระหว่าง ผู้รับบริการ เป็นการป้องกันและลดการรับ สินบน	
17	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภายใน และ หน่วยงานภายนอก	ใ้ช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200615072449.PDF		

#	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน (ระดับกรม)	ประเภทเครื่องมือ	ชื่อ มาตรการ/ เครื่องมือ/ ระบบ	วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ (โดยสังเขป)	สถานะ	ข้อมูลอ้างอิง เช่น website, file แนบ	ข้อมูลเพิ่มเติม	เป็นโครงการ ของหน่วยงาน อื่น
18	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สำนักงานฯ เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200612031935.PDF		
19	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1.กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกในการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต 2.คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริต 3.มีระบบและแนวทางการดำเนินการสำหรับเรื่อง ร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและการ ทุจริต 4.กำหนดแนวทางการดำเนินการทางวินัย ทาง ปกครอง และทางกฎหมาย 5.เพื่อปราบปรามไม่เกิดการกระทำผิดและการทุจริต	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200612031955.PDF		
20	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการ รับสินบนของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1.กำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการ ป้องกันการให้หรือรับสินบน 2.กำหนดแนวทางการรับคำร้องหรือของขวัญ ของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200612032017.PDF		
21	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	กำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วน ผลประโยชน์ส่วนรวม	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200612032059.PDF		
22	กระทรวง อุตสาหกรรม	สำนักงาน ส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	มาตรการ นโยบาย เจตจำนงผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร	มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	กำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ใช้อยู่ปัจจุบัน	https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200612032119.PDF		